



**HẢI DƯƠNG**  
 BẢO ĐIỆN TỬ CỦA TỈNH HẢI DƯƠNG

CHÍNH TRỊ GÓC NHÌN KINH TẾ XÃ HỘI **KHOA HỌC - GIÁO DỤC** PHÁP LUẬT BẤT ĐỘNG SẢN VĂN HÓA - GIẢI TRÍ VĂN NGHỆ THỂ GIỚI

Trang chủ / Khoa học - Giáo dục

## Hải Dương sẵn sàng cho năm học mới

04/09/2023 11:03

Từ đội ngũ, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác giảng dạy đến việc mua sắm sách vở, đồ dùng học tập đã được các trường, phụ huynh học sinh ở Hải Dương chuẩn bị chu đáo, sẵn sàng cho năm học mới 2023-2024.



Năm học 2023-2024, nhiều trường xây dựng, sửa chữa và đưa vào sử dụng hàng trăm phòng học mới. Trong ảnh: Trường THCS Quyết Thắng (TP Hải Dương) đưa vào sử dụng công trình nhà 4 tầng 24 phòng học, 17 phòng chức năng, 8 phòng bộ môn và nhiều trang thiết bị hiện đại



Nhà đa năng của Trường Tiểu học Hiệp Hòa (Kinh Môn) được xây dựng khang trang, sức chứa 700 người, phục vụ học sinh rèn luyện thể chất và những sự kiện của trường



Những phòng học mới với trang thiết bị đồng bộ, hiện đại tạo môi trường học tập tốt cho học sinh trong năm học mới, đáp ứng yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông mới 2018



Các trường đã xây dựng kế hoạch, phương án đội ngũ, phân công chuyên môn, xếp thời khóa biểu, giáo viên được tập huấn chuyên môn đầy đủ để tổ chức tốt cho công tác giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục. Trong ảnh: Trường Tiểu học Cẩm Đoài (Cẩm Giàng) đã có phương án bảo đảm đội ngũ giáo viên cho năm học mới



Các trường đã chuyển cơ bản đầy đủ sách giáo khoa tới học sinh, chuẩn bị sách giáo khoa cho giáo viên, nhất là sách giáo khoa mới lớp 4, lớp 8 và lớp 11 mà năm học 2023-2024 lần đầu tiên học sinh được học



Trong khi ngân sách đầu tư cho trang thiết bị phục vụ học tập chương trình giáo dục phổ thông mới 2018 còn khó khăn, nhiều trường đã làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục trước thềm năm học mới. Trong ảnh: Trường Tiểu học Hưng Đạo (Tứ Kỳ) được phụ huynh lớp 1 tặng 7 chiếc tivi, 12 chiếc điều hòa với tổng trị giá gần 150 triệu đồng



Công tác khuyến học, khuyến tài tạo tâm thế vui tươi phấn khởi trước thềm năm học mới cũng được nhiều địa phương, trường học và dòng họ quan tâm. Trong ảnh: Hội Khuyến học xã Quang Minh (Gia Lộc) khen thưởng học sinh, giáo viên có thành tích tốt năm học 2022-2023 và tặng học bổng cho học sinh khó khăn



Tất cả học sinh, giáo viên đã sẵn sàng bước vào năm học mới



Những ngày này, các trường đều ráo riết chuẩn bị cho lễ khai giảng năm học mới diễn ra vào ngày 5/9



Công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, trang trí, vệ sinh trường lớp đều đã hoàn thành. Trong ảnh: Trường Mầm non thị trấn Gia Lộc huy động giáo viên tổng vệ sinh trường lớp, đồ dùng, đồ chơi... tạo môi trường xanh - sạch - đẹp chào đón trẻ tới trường



Giáo viên và học sinh tập luyện những tiết mục văn nghệ chào đón ngày khai trường 5/9



Trước đó, các trường đều cho học sinh tự trường đúng theo kế hoạch năm học để học sinh được làm quen với trường lớp, giáo viên và bạn bè, tạo tâm lý phấn khởi, sẵn sàng cho ngày hội khai giảng năm học mới. Trong ảnh: Buổi tự trường của học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Lương Bằng (TP Hải Dương) ngày 21/8/2023



Lễ khai giảng ngày 5/9 sắp tới sẽ được tổ chức gọn nhẹ, với học sinh là trung tâm, chú trọng việc tổ chức đón học sinh đầu cấp, bảo đảm thực sự trở thành ngày hội khai trường của học sinh. Trong ảnh: Lễ khai giảng của Trường THCS Minh Hoà (Kinh Môn) ngày 30/8/2023. Đây là trường đầu tiên trong tỉnh khai giảng năm học mới 2023-2024



THẾ ANH

Chia sẻ Facebook

Chia sẻ Zalo

Theo dõi Báo Hải Dương trên

NĂM HỌC MỚI

KHAI GIẢNG

CƠ SỞ VẬT CHẤT

TRƯỜNG HỌC

HẢI DƯƠNG

## BÀI LIÊN QUAN



Trường đầu tiên ở Hải Dương khai giảng năm học mới

## ĐỌC TIẾP

3 trường ở Hải Dương dự kiến khai giảng sớm

## CHÀO NĂM HỌC MỚI

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu

Gửi bình luận

(0) Bình luận

Xếp theo: Thời gian | Số người thích

Tọa đàm "Khát vọng cống hiến - Lễ sống thanh niên"



Tiến sĩ Trương Thanh Tùng - người mang hoài bão lớn







Tỷ phú Musk dự định lập trường đại học mới





GS Trần Xuân Bách lọt top 10 Ngôi sao khoa học đang lên xuất sắc thế giới



**NỔI BẬT**

**Thực hiện “4 tại chỗ” triển khai dự án Đường dây tải điện 500kV mạch 3 kéo dài**

Thủ tướng chỉ đạo sớm về tập trung thực hiện quyết liệt, hiệu quả các giải pháp bảo đảm cung ứng điện năm 2024 và các năm tiếp theo, trong đó có thúc đẩy dự án 500kV mạch 3 kéo dài.



### “Thôn thông minh” ở Nam Tân

Ở thôn Đột Hạ, xã Nam Tân (Nam Sách, Hải Dương), trước các quầy hàng hầu hết đều có bảng quét mã QR. Đây cũng là thôn được xã Nam Tân lựa chọn xây dựng mô hình “thôn thông minh”.



### Đêm trực

Vợ Tú hay cãi nhảm vì anh thường xuyên phải trực đêm. Nhưng đêm trực này, anh đã gặp một câu chuyện khiến anh ấm lòng.



### Ba người trong gia đình tử vong nghi do ngộ độc khí than ở Bắc Giang

Hai vợ chồng và 1 người con ở thôn Mía, xã An Hà, huyện Lạng Giang (Bắc Giang) tử vong, nghi do ngộ khí khi sưởi ấm bằng than hoa.



### TIN MỚI NHẤT

### Trung Quốc và Thái Lan ký thỏa thuận miễn thị thực

Thỏa thuận được ký kết sau cuộc hội đàm giữa Bộ trưởng Ngoại giao của hai nước, theo đó cho phép người dân từ mỗi nước đến nước còn lại mà không cần thị thực kể từ ngày 1/3/2024.



### Iran lần đầu tiên phóng thành công đồng thời nhiều vệ tinh

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin, ngày 28/1, nước này đã lần đầu tiên phóng thành công cùng lúc 3 vệ tinh, sử dụng tên lửa đẩy 2 tầng Simorgh (Phoenix) do Bộ Quốc phòng phát triển.



### Bắt 7 đối tượng hack tài khoản mạng xã hội, lừa đảo chiếm đoạt gần 8 tỷ đồng

Nhóm 7 đối tượng đã tìm hiểu cách thức, sau đó hack vào tài khoản mạng xã hội của hàng chục người để nhắn tin hỏi mượn tiền, chiếm đoạt gần 8 tỷ đ



### Phông dựng nhiều nghi lễ đặc sắc Tết Phố cổ Hà Nội: Giữ gìn bản sắc văn hóa

Các nghi lễ truyền thống như Đoàn rước dâng lễ cửa Đình, Lễ cáo yết Thành Hoàng và cúng Tổ nghề, Lễ dựng cây Nêu đã được phông dựng trong chương trình "Tết Việt-Tết phố 2024" ở phố cổ Hà Nội.



### Tuổi trẻ Nam Sách mang đông ấm đến vùng cao

Chuyến công tác của Huyện đoàn Nam Sách (Hải Dương) đến điểm trường Lũng Kinh thuộc Trường Mầm non, Trường Tiểu học và THCS Quang Hán, huyện Trùng Khánh (Cao Bằng) đã góp phần mang đông ấm lên vùng cao này.



### Tổ chức Tzu Chi trao quà cho nhiều người khó khăn ở Hải Dương

Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh Hải Dương phối hợp với Tổ chức Tzu Chi (Đài Loan, Trung Quốc) trao nhiều phần quà đến người khó khăn ở Hải Dương



### Mitsubishi Triton Athlete 2024 ra mắt, dự kiến về Việt Nam giữa năm nay

Phiên bản thể thao của Mitsubishi Triton 2024 đã được công bố không lâu sau ngày thế hệ mới ra mắt hoàn chỉnh.



### **“Người đàn bà khổ nhất làng Linh Khê” được ủng hộ gần 14 triệu đồng**

Hoàn cảnh khó khăn của “người đàn bà khổ nhất làng Linh Khê” ở xã Thanh Quang, huyện Nam Sách (Hải Dương) khiến nhiều người thương cảm và quyên góp ủng hộ gần 14 triệu đồng.



### **Nhật Bản hợp tác với Mỹ chế tạo máy bay không người lái ứng dụng AI**

Không quân Mỹ cho biết AI được phát triển trong nghiên cứu chung này dự kiến được áp dụng trong chế tạo các máy bay không người lái hoạt động cùng với máy bay chiến đấu thế hệ tiếp theo của Nhật Bản.





### Vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam tăng 40,2% trong tháng đầu năm 2024

Trong tháng 1/2024, có 190 dự án mới được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, tăng 24,2%; với tổng vốn đăng ký đạt hơn 2 tỷ USD, tăng 66,9% so với cùng kỳ năm 2023.



### Nhúng cành hoa vào nước sôi có công dụng gì?

Nhúng cành hoa vào nước sôi có công dụng gì? Đây là cách giúp hoa nở đẹp, tươi lâu, tuy nhiên không phải loài hoa nào cũng có thể áp dụng mẹo này.



### Khuyến cáo chiêu trò lừa đảo xin việc, lên mạng xã hội kêu gọi từ thiện dịp Tết

Cục An toàn Thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông – TT&TT) vừa có những khuyến cáo về một số hình thức lừa đảo trực tuyến dịp Tết Nguyên đán...



### Trung tâm thương mại vẫn "được lòng" khách thuê

Các chuyên gia bất động sản nhận định, mặt bằng trung tâm thương mại vẫn "được lòng" khách thuê nhất trong phân khúc mô hình bán lẻ tại Hà Nội.



### Triển lãm ảnh nghệ thuật "Tình xuân - giao lưu nhiếp ảnh Hải Dương - Lào Cai"

Sáng 28/1, tại Trung tâm Nghệ thuật Thành Đông Babeeni Việt Nam (đường Trường Chinh, TP Hải Dương) diễn ra triển lãm ảnh nghệ thuật "Tình xuân - giao lưu nhiếp ảnh Hải Dương - Lào Cai".



### Gia Lộc trao nhiều phần quà Tết tặng Bà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình khó khăn

Sáng 28/1, Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Tỉnh đoàn Hải Dương, UBND huyện Gia Lộc phối hợp tổ chức chương trình tư vấn sức khỏe cho nhân dân dịp Tết Giáp Thìn 2024.



Xem thêm

## ĐỌC NHIỀU

- 1 Tiến sĩ Trương Thanh Tùng - người mang hoài bão lớn
- 2 Tọa đàm "Khát vọng cống hiến - Lễ sống thanh niên"

## HẢI DƯƠNG

BÁO ĐIỆN TỬ CỦA TỈNH HẢI DƯƠNG

Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Hải Dương

Tổng Biên tập: Nguyễn Quý Trọng

Giấy phép xuất bản số 233/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10-5-2022

@ Bản quyền thuộc về Báo điện tử Hải Dương. Cấm sao chép dưới mọi hình thức

Thông tin tòa soạn

Đường dây nóng: 0934243344

Liên hệ quảng cáo: 036.650.7073